
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  
5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
7 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
8 นายนารินทร์  สาสนาม ผู้อ านวยการกองชา่ง นารินทร์  สาสนาม  
9 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  

10 นายอนชุิต  สายโสม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ม.6 อนุชิต  สายโสม  
11 นายอนนัต์  ศรีโพธิ์งาม ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 อนันต์  ศรีโพธิ์งาม  
12 นายเฉลิม  ศรีงาม ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 เฉลิม  ศรีงาม  
13 นายจ ารัส  เขตประทุม ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 จ ารัส  เขตประทุม  
14 นางทองดี  รปูข า ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ทองดี  รูปข า  
15 นายยอด  สุดท า ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ยอด  สุดท า  
16 นายปกรณ์  อ่องสา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ปกรณ์  อ่องสา  
17 นายสมชาติ  ชิณวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ม.2 สมชาติ  ชิณวงศ ์  
 



 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม     
จึงน าเรียนประธานสภาเทศบาล และประธานเปิดประชุม เวลา 09.10 น.  

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้น าท้องที่     
และผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- เชิญผู้บริหาร ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา ผู้น าท้องที่ และผู้
มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้งให้ทราบ 
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ และยินดีต้อนรับผู้น าท้องที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยสามขาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2565 และรับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ วาระแจ้งให้ทราบ ดังนี้  
 1. หลังจากน้ าลดจะเห็นว่าถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย       
ซึ่งทางอ าเภอโพนทราย ก็ได้แจ้งให้ท้องที่ท้องถิ่นส ารวจความเสียหาย เพื่อรายงานเสนอ
ของบอุทกภัยในการซ่อมแซมฯ นั้น โดยข้อมูลที่ส่งไปจะมีความซ้ าซ้อนกัน จึงมอบหมายให้
กองช่างสรุปข้อมูลถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้ว เชิญครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา ผู้น าท้องที่ และผู้
มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายนารินทร์  สาสนาม ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลสามขา 
จากข้อมูลถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยฯ นั้น กองช่างเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
ข้อมูลจากทั้งผู้น าชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งรวมๆ แล้วประมาณ 100 กว่าสาย ซึ่งยัง
ไม่ได้สรุป เพื่อคัดกรองข้อมูลแต่อย่างใด เนื่องจากมีการส่งรายงานข้อมูลๆ เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่ง
จะขอสรุปให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ทราบอีกคร้ัง ครับ 

 2. ด้วย เทศบาลต าบลสามขา มีความประสงค์จะจัดท าป้ายสวัสดีปีใหม่ ปี 2566
เพื่อประชาสัมพันธ์ และอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน จึงต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมถ่ายภาพเพื่อด าเนินการดังกล่าว 

 3. แจ้งเกี่ยวกับสถานีสูบน้ า บ.หนองทุ่ม ม.2 เพื่อท าการเกษตร (นาปรัง) ในส่วนนี้
ขอให้หัวหน้าส านักปลัดฯ ได้แจ้งรายงานผลการเตรียมความพร้อมให้ทราบ เชิญครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา ผู้น าท้องที่ และผู้
มีเกียรติทุกท่าน กระผม พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา 
ส าหรับการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ า พร้อมระบบส่งน้ า บ.หนองทุ่ม ม.2 นั้น ก่อน
น้ าท่วมได้ยกมอเตอร์เครื่องฯ ออกมาซ่อมแซมแล้ว และได้แจ้งช่างออกมาตรวจสอบ/และ
ประมาณการเพื่อซ่อมแซมแพสูบน้ าที่เป็นสนิม และผุพัง จากการจมน้ าเป็นเวลานาน ซึ่งหาก
การซ่อมแซมแล้วเสร็จ ก็จะน ามอเตอร์เข้าไปติดตั้ง จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ ครับ  

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

พ.จ.อ.ไพบูลย์ นามโน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

นายนายรินทร์  สาสนาม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 



 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อที่ประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  -  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  สามขา เขต 
1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ขอน าเรียนให้ที่
ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 -  ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับรายงานการ
ประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น ได้ประชุมในวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา            
เพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เมือ่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   

 -  ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงานการ
ประชุมคร้ังนี้ ขอบคุณครับ 

  -  ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัย   
ที่ 4) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงานการประชุม 
หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 4) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 11 เสียง และ งดออก
เสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม   
1. เร่ืองการซ่อมท่อระบายน้ า ช่วงกุดขอน-กุดคา พรอ้มลงหินลูกรัง  
(เสนอโดย นายสมบูรณ์ บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1)  
2. เร่ืองการด าเนินการเก่ียวกับไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน  
(เสนอโดย นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) 
3. เร่ืองน้ าท่วมขังถนนหน้าบ้าน นางมาก ศรีโพธิ์งาม ม.4  
(เสนอโดย นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) 
4. เร่ืองต้นไม้ที่ถูกน้ าท่วม ช่วงถนนสายชะโด-ฮ่องสังข์  
(เสนอโดย นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลฯ) 

 - ต่อไปเป็นกระทู้ถาม ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้บริหาร
ได้ชี้แจงในคราวเดียว เชิญค่ะ 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 



 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ ผู้น า
ท้องที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สามขา เขต 1 ขอเสนอกระทู้ถามเร่ืองการซ่อมท่อระบายน้ า ช่วงกุดขอน-กุดคา พร้อมลงหิน
ลูกรัง โดยการใช้ท่อแบบคอนเวิร์ส ซึ่งจะมีความคงทนแข็งแรง  จึงขอน าเสนอท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ ผู้น า
ท้องที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน โดยเพิ่ม
หมู่บ้านละ 4-5 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ ผู้น า
ท้องที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสาม
ขา เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องน้ าท่วมขังถนนหน้าบ้าน นางมาก ศรีโพธิ์งาม ม.4 ซึ่งการ
สัญจรเป็นไปด้วยความล าบาก จึงขอเสนอท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารได้ตรวจสอบเพื่อด าเนินการแก้ไข ขอบคุณครับ  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ ผู้น า
ท้องที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องต้นไม้ที่ถูกน้ าท่วม ช่วงถนนสายชะโด-ฮ่องสังข์ เนื่องจากต้นไม้
บางต้นล้มลงนาข้าวของพี่น้องประชาชน และบางต้นก็ยืนต้นตาย ไม่ทราบว่าจะด าเนินการ
อย่างไร ครับ 

 - เชิญผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจงในข้อกระทู้ถาม ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา ผู้น าท้องที่ และผู้
มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับข้อสอบถาม
ข้างต้น ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้อง ไม่ว่าจะ
เป็นความเดือดร้อนเรื่องของถนนหนทาง/ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ/ความเสียหาย   ของ
ต้นไม้ และอื่นๆจากเหตุอุทกภัย นั้น ผม จะออกส ารวจพร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งจะน าเรียนในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบอีกคร้ัง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 

4.1 การจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์ ครั้งที่ 18” 
ประจ าปี 2565 เทศบาลต าบลสามขา (เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่น) 

 - ต่อไปเป็นการพิจารณาเก่ียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์ 
คร้ังที่ 18” ประจ าปี 2565 เทศบาลต าบลสามขา เชิญผู้บริหารท้องถิ่น ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้น า
ท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
ตามประกาศ เทศบาลต าบลสามขา เร่ืองการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์ 
คร้ังที่ 18”  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
 รองประธานสภาเทศบาล 



 

ด้วย งานกีฬาและนันทนาการ เทศบาลต าบลสามขา ได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาสี่
วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์ ครั้งที่  18”ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้ประชาชนในเขตเทศบาล และพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ให้มีทักษะ
ทางด้านกีฬา และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน รู้จักกฎระเบียบกติกา มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 4-
29 ธันวาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนสามขาพิทยาคม และเปิดรับสมัครทีมนักกีฬา 
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 - 2 ธันวาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ประกาศ    
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  

   - โดยในรายละเอียดอื่นๆ ผมจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้น าเรียนต่อที่ประชุม เชิญครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร     
ผู้น าท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเกษม สืบสี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์
เยาวชน ขอน าเรียนสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส าเนาให้ทุกท่าน)  

 ประเภทกีฬา 
  1. ฟุตบอล VIP 35 ปี 
  2. ฟุตบอลประเภทประชาชนชายทั่วไป 
  3. ฟุตบอลหญิง 35 ปี 
  4. วอลเลย์บอลหญิง 
  5. วอลเลย์บอลชาย 

 วัน เวลา ท่ีท าการแข่งขัน 
  - ระหว่างวันท่ี 4 - 29 ธันวาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนสามขาพิทยาคม  

 รางวัล (ฟุตบอล VIP 35 ปี / ฟุตบอลประชาชนท่ัวไป / ฟุตบอลหญิง 25 ปี) 
  - ชนะเลิศ อันดับ 1   รวม 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
  - รองชนะเลิศ อันดับที ่1  รวม 2,500 บาท 
  - รองชนะเลิศ อันดับที ่2  รวม 2,000 บาท 
  - รองชนะเลิศ อันดับ 3  รวม 1,500 บาท 
  หมายเหตุ : รางวัลชมเชยทีมละ 500 บาท 4 ทีม 

 รางวัล (วอลเลย์บอล) ชาย-หญิง 
  - ชนะเลิศ อันดับ 1   รวม 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
  - รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  รวม 1,500 บาท 
  - รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  รวม 1,300 บาท 
  - รองชนะเลิศ อันดับ 3  รวม 1,000 บาท 
  หมายเหตุ : รางวัลชมเชยทีมละ 500 บาท 4 ทีม 

คุณสมบัตินักกีฬา 
 1. ประเภทฟุตบอล VIP 35 ปี 
  - เกิดไม่เกิน ปี พ.ศ. 2530 
  - ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 18 คน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 2. ประเภทฟุตบอลประชาชนท่ัวไป 
  - ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 18 คน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 

นายเกษม สืบสี 
 ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน 



 

 3. ประเภทฟุตบอลหญิง 25 ปี 
  - เกิดไม่เกิน ปี พ.ศ. 2540 
  - ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 18 คน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4. ประเภทวอลเลย์บอลหญิง 
  - สง่รายชื่อได้ไม่เกิน 12 คน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 5. ประเภทวอลเลย์บอลชาย 
  - ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 12 คน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  

- ส่วนกติกา กฎระเบียบข้อบังคับ และตารางการแข่งขันของกีฬาแต่ละประเภท นั้น ก็ขอให้ศึกษา
ตามแนบท้ายประกาศของเทศบาลต าบลสามขา พร้อมนี้ได้ส าเนาให้ทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

 - จากการเสนอเพื่อพิจารณาเก่ียวกับการจัดการแข่งกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์ 
ครั้งที่ 18” ที่ผู้บริหารเสนอมาข้างต้นฯ ไม่ทราบมีท่านใดมีข้อสอบถาม หรือเสนอหรือไม่ 
เชิญค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้น า
ท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายปกรณ์  อ่องสา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 จากการรับ
ฟังการเสนอจัดการแข่งกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์ ครั้งที่ 18” ที่ผู้บริหาร นั้น 
จะเห็นว่าเทศบาลต าบลสามขา มีการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ทุกปี เว้น 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิด
สถานการณ์ Covid-19 และในปีนี้ก็เกิดอุทกภัยฯ จึงขอสอบถามดังนี้ 

1. ในการจัดแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งได้มีการประเมิน/สอบถามแต่ละหมู่บ้านหรือไม่ 
ว่ามีความพร้อมในการสง่ทีมเข้าแข่งขันมากน้อยแค่ไหน  

2. ขอให้พิจารณาเพิ่มรางวัลการแข่งขัน กรณีรางวัลชมเชย   
3. ขอให้มีการดูแล/สนับสนุนนักกีฬาของทุกทีมที่เข้าแข่งขัน 

 - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญผู้บริหาร ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้น า
ท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
ตามประกาศ เทศบาลต าบลสามขา เรื่องการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์ 
ครั้งที่ 18” ต้องขอขอบคุณท่านผู้น าที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดแข่งขันกีฬาฯ ส าหรับการประเมิน/สอบถามความพร้อมในการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ของแต่ละหมู่บ้าน นั้น ขอน าเรียนว่าไม่ได้มีการด าเนินการดังกล่าวฯ เพราะจากที่ผ่านมาจะ
เห็นว่าการจัดแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด เทศบาลต าบลสามขาจะจัดขึ้นทุกปี ยกเว้น
เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ covid-19 และถือเป็นกีฬาประเพณีของต าบลสามขา
เลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะส่งเสริมด้านการกีฬาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ คนชุมชนได้ท า
ร่วมกันหลังฤดูเก็บเก่ียว และต่อเนื่องไปยังเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทุกหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายปกรณ์  อ่องสา 
 ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 



 

- ส่วนการพิจารณารางวัลที่ทางเทศบาลต าบลสามขา ก าหนดไว้แต่ละประเภทกีฬานั้น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

- และการสนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน นั้น เทศบาลต าบลสามขา ก็มีการดูแล และ
สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุกีฬา-อุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา/น้ าดื่ม-น้ าแข็ง และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้แล้วยังมีการสนับสนุนในส่วนของผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/
บุคคล/หน่วยงานต่างๆ รวมถึงพี่น้องในชุมชนอีกด้วย 

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้น า
ท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเฉลิม ศรีงาม ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 จากการจัด
แข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์” นั้น ปีนี้เป็นครั้งที่ 18 ถือว่าเป็นกีฬา
ประเพณีต าบลสามขา ซึ่งพี่น้องประชาชนต าบลสามขา ผู้น าท้องที่/ท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอด ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกเพศทุกวัย
ได้ร่วมกันท าหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว และต่อเนื่องเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ กระผมต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และเทศบาลต าบลสามขา เป็นอย่างมากครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้น า
ท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภา
เทศบาลต าบลสามขา จากการรับฟังข้อเสนอของผู้น าท้องที่ ม.1 เกี่ยวกับการสอบถามความ
พร้อมของการส่งทีมเพื่อร่วมการแข่งขัน นั้น ก่อนหน้ากระผมก็เห็นควรว่าจะต้องการ
สอบถาม/ประเมินก่อนการจัดแข่งขันทุกครั้งฯ แต่พอได้มาฟังความคิดเห็นของหลายๆ ท่าน
และการจัดแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด “สามขาเกมส์” ที่ผ่านมาก็ถือว่าทุกหมู่บ้าน    
ไม่ว่าจะเป็นผู้น าท้องที่/ท้องถิ่น พี่น้องประชาชน หน่วยงานต่างๆ ก็ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนด้วยดีทุกครั้ง ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุมวันนี้ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

 

 

 

 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายเฉลิม  ศรีงาม 
 ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
 รองประธานสภาเทศบาล 



 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) 
คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

  

 
          อนันตา  โพธิ์อุดม    
                     ( นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 

 
             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 4)   
คร้ังที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  


